

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Trong ngày 16/8/2021 đã xét nghiệm RT-PCR 5.438 mẫu (1.748 mẫu đơn, 3.565 mẫu gộp) cho 35.390 người và test nhanh 4.736 (3.740 mẫu đơn, 996 mẫu gộp) cho 5.770 người. Kết quả khẳng định có 158 ca dương tính (giảm 115 ca so ngày hôm qua).

Cụ thể, có 43 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung; 93 ca trong khu vực phong tỏa; 22 ca trong cộng đồng (giảm 07 ca so với hôm qua), phát hiện thông qua test sàng lọc, điều ngự tại thành phố Sa Đéc.

Tổng số ca dương tính: 5.217 ca.

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Đồng chí Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Trí Quang – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy/ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Hồng Sự - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cao Lãnh đến công tác tại Ủy ban nhân dân tỉnh và giới thiệu để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Lai Vung

Làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Lai Vung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu địa phương khẩn trương chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung mới và trả lại các điểm trường đang được trưng dụng làm cơ sở cách ly để phục vụ công tác chuẩn bị cho năm học mới.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục quan tâm, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương để hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thủy sản cho người dân đến kỳ thu hoạch; quản lý tốt hoạt động của các doanh nghiệp “3 tại chỗ”, đồng thời phương án hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện phương án mới “4 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, ở tại chỗ và y tế tại chỗ) đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh tại doanh nghiệp. Ngoài ra, quan tâm, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Sa Đéc ngày đầu tiên thực hiện chỉ đạo của Tổ công tác 229

Do không thực hiện mua bán hàng hoá trực tiếp cho người dân tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi nên số lượng người dân ra đường giảm xuống đáng kể. Các chốt chặn được tăng cường và sắp xếp lại hợp lý nên kiểm soát tốt việc người dân ra đường không cần thiết.

Thành phố đã chỉ đạo lập Tổ kiểm tra bên trong các khu vực phong tỏa và thực hiện thường xuyên, liên tục để tăng cường siết chặt khu vực phong tỏa. Tăng cường hệ thống cung ứng, phân phối hàng hoá thiết yếu cho người dân, bằng các tổ phân phối thực

phẩm thiết yếu của Ban Quản lý chợ, Đội Shipper Áo xanh của Đoàn Thanh niên và các Tổ, đội của xã, phường được kích hoạt và bước đầu phát huy hiệu quả. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang kiểm tra hoạt động tại chợ Sa Đéc

Theo ghi nhận, trong sáng nay - ngày đầu tiên thành phố Sa Đéc thực hiện chỉ đạo tạm dừng tất cả hoạt động để tập trung ngăn chặn dịch Covid-19 - người dân chấp hành nghiêm quy định không đi chợ, hoạt động mua bán hàng hóa được thực hiện thông qua các lực lượng tình nguyện cung cấp nhu yếu phẩm đến tận nhà cho người dân.

Đến kiểm tra tại chợ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang đã thăm hỏi tình hình mua bán và giá cả các mặt hàng thực phẩm. Theo các tiểu thương, nguồn cung cấp thực phẩm ổn định, giá không tăng đột biến so với những ngày trước đó. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg: Quán triệt nghiêm “chủ trương 1, tổ chức thực hiện 10”

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động quyết định và chỉ đạo cấp dưới áp dụng nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Trong thời gian áp dụng giãn cách theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg, phải quán triệt nghiêm “chủ trương 1, tổ chức thực hiện 10”, bảo đảm chặt chẽ, thực chất. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giãn cách xã hội hình thức hoặc “chặt ngoài, lỏng trong”; phải xác định được cụ thể và bảo vệ được thật chắc các “vùng xanh”; có biện pháp, lộ trình cụ thể để chuyển “vùng vàng” thành “vùng xanh”, “vùng đỏ” thành “vùng vàng” và khoanh chặt, thu hẹp “vùng đỏ”. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Nông sản khi liên kết tiêu thụ sẽ được kiểm nghiệm chất lượng

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Công Thương và địa phương triển khai thực hiện kế hoạch. Trong đó, chủ trì tổ chức các đợt lấy mẫu và chuyển mẫu đến đơn vị kiểm nghiệm, rà soát và chỉ định chỉ tiêu phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, báo cáo kết quả kiểm nghiệm đến sở, ngành, địa phương nắm biết để tổ chức liên kết tiêu thụ. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

8. Cung ứng hàng hoá qua sàn thương mại điện tử, giao hàng tận nhà

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc cung cấp hàng hóa thiết yếu khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời liên hệ với các huyện, thành phố để kết nối nguồn cung cấp rau củ quả, thực phẩm tươi sống để giới thiệu cho Bưu điện Đồng Tháp và Bưu chính Viettel Đồng Tháp.

Tính từ ngày bắt đầu triển khai 03/8/2021 đến nay, Bưu điện Đồng Tháp và Bưu chính Viettel Đồng Tháp đã cung cấp 7.440 đơn hàng đến người dân. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949